



ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน  
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลผู้สูงวัยเพื่อต่อยอดทักษะธุรกิจร้านค้าออนไลน์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครนิติบุคคลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องการใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้

#### ๑. ประเภทการรับสมัคร

การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) โดยการรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Manpower Fund ; M1)

- คุณสมบัติ : หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน
- ลักษณะการช่วยเหลือ : การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่ม Mid-career ไปถึงผู้สูงอายุต่อยอดอาชีพเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย (๑) กรณีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานฯ จะให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการที่เสนอ

ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน และผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนนั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการและต้องชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อดำเนินงานโครงการตามหมวดที่สำนักงานฯ กำหนด ทั้งค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน (In-cash) หรือค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In-Kind) (๒) กรณีส่งเสริมและสนับสนุนนี้ สำนักงานฯ กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถส่งพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน ๕ ราย ต่อ ๑ องค์กรหรือหน่วยงาน

เป้าหมาย	: หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน ๑ หน่วยงาน เพื่อสรรหาคูคณาจารย์ในกลุ่ม Mid-career ไปถึงผู้สูงอายุเข้าพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพสร้างรายได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย
พื้นที่ดำเนินการ	: ทั่วประเทศ
ระยะเวลาการรับสมัคร	: ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ระยะเวลาการพิจารณา	: ๑๖ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ระยะเวลาการประกาศผล	: ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

## ๒. ประเภทหลักสูตร

**ระดับการใช้งาน Digital Literacy “โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลผู้สูงวัยเพื่อต่อยอดทักษะธุรกิจร้านค้าออนไลน์” จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน**

**เนื้อหาหลักสูตร** การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ผู้สูงวัยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนธุรกิจร้านค้า และการใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รวมถึงสามารถสร้างแผนการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าผ่านทางออนไลน์ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยยุคดิจิทัล

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรกลุ่ม Mid-career ถึงผู้สูงอายุให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือช่องทางออนไลน์ในการต่อยอดทักษะดิจิทัลให้ธุรกิจร้านค้าสามารถเพิ่มรายได้เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

**กลุ่มเป้าหมาย** บุคลากรในกลุ่ม Mid-career ถึงผู้สูงอายุ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน

**กรอบวงเงินสนับสนุน** ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุนฯ โดยสำนักงานฯ จะให้การอุดหนุนฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าค่าใช้จ่ายรวมต่อรายที่ใช้ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม Mid-career ถึงผู้สูงอายุ

### ๓. วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือทางระบบ LINE Official Account: depaThailand โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: <https://lin.ee/c71YR14> หรือสามารถสแกน QR Code



\*หมายเหตุ: หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

### ๔. อัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน กรณีรูปแบบการช่วยเหลือ

กรณีที่ ๑ หากผู้สมัครยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้ประกาศฉบับนี้ฯ มีสถานะเป็นสมาชิกสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน รายละเอียด ๕๐๐ บาท

กรณีที่ ๒ หากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้ประกาศฉบับนี้ฯ มีสถานะยังไม่เป็นสมาชิกสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครยื่นข้อเสนอโครงการฯ รายละเอียด ๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกสำนักงานฯ รายละเอียด ๒๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน รายละเอียด ๕๒๐ บาท ให้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

### ๕. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

รายละเอียดช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมระบุอยู่ในส่วนท้ายของใบสมัครโครงการ

### ๖. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ [www.depa.or.th](http://www.depa.or.th) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [thanayut.ji@depa.or.th](mailto:thanayut.ji@depa.or.th) เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๔๑๐๗

๗. การประกาศผล

ประกาศผลทาง [www.depa.or.th](http://www.depa.or.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล